

Số: 15/TB-MTTQ-BTT

Tân Uyên, ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khoá XX

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Uyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Năm 2019, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, Nhân dân phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội của huyện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương năm 2019, ... được huyện quan tâm tổ chức; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp chính quyền giải quyết kịp thời; tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực; Nhân dân đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong việc chăm lo tốt cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 được đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự chuyển biến tích cực của cả hệ thống chính trị; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, Nhân dân còn lo lắng về tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ, dịch tả

và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết (15 ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội, 20 ý kiến với HĐND tỉnh, 57 ý kiến với HĐND huyện).

4. Công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền thực hiện Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham mưu sơ kết thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện.

Về giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị: MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tham gia 03 cuộc giám sát của Thường trực HĐND; tham gia các buổi đối thoại, tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện về công tác bồi thường di dân tái định cư, giải quyết các kiến nghị của công dân. Tham gia giám sát kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tham gia đoàn kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2019; tổ chức 01 cuộc giám sát đối với UBND các xã: Tà Mít, Nậm Sỏ, Hồ Mít và Pắc Ta về việc thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh "Quy định về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu"; phối hợp tổ chức 01 cuộc giám sát của MTTQ và các đoàn thể huyện đối với UBND huyện về việc triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển cây chè theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. Hội LHPN huyện tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới (giai đoạn 2016- 2020); Hội Nông dân huyện phối hợp với đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện đối với UBND huyện; Huyện đoàn tổ chức 01 cuộc giám sát việc triển

khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Qua các cuộc giám sát MTTQ, các đoàn thể huyện đều có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện nội dung giám sát, chỉ ra những tồn tại hạn chế và có kiến nghị cụ thể biện pháp khắc phục. Qua đó đã giúp các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát sửa chữa, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước.

Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Lao động (Sửa đổi) với hơn 5.308 lượt người tham gia; tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Huyện ủy, UBND và một số cơ quan, ban ngành của huyện; Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 hội nghị đối thoại giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng, Pắc Ta; tổ chức cho chị em phụ nữ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với lãnh đạo UBND huyện về chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp".

5. Công tác tham gia các hoạt động tư pháp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" theo Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-NTTW, ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, kiểm sát, giám sát về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện năm 2019.

6. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham mưu Ban Chỉ đạo QCDC huyện tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 tại các xã: Trung Đồng, Nậm Sỏ, Tà Mít, Hồ Mít, Thân Thuộc.

MTTQ huyện tiếp tục, chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; trong năm 2019 Ban TTND - GSBTCCĐ các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát được 23 cuộc với các nội dung về việc sửa chữa các công trình thủy lợi, làm đường nội

đồng, giao thông nông thôn, việc thu các khoản đóng góp của người dân,... Từ hoạt động giám sát của Ban TTND - GSĐTCCĐ các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình đầu tư tại địa bàn dân cư.

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

(1). Tập trung chỉ đạo duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo bền vững.

(2). Khắc phục, sửa chữa kịp thời một số công trình nước sinh hoạt, thủy lợi bị hư hỏng để Nhân dân có nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất (*Ưu tiên một số công trình cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết*).

(3). Chỉ đạo Trung tâm Y tế xem xét, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của bệnh nhân và gia đình khi có nhu cầu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để khắc phục tình trạng bức xúc của một số bệnh nhân và gia đình bệnh nhân khi không được chuyển tuyến điều trị kịp thời.

(4). Đảm bảo cấp kinh phí đầy đủ cho các xã, thị trấn chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh. (*Qua giám sát ở các xã, thị trấn chưa được cấp kinh phí đầy đủ theo đúng quy định, do vậy không đáp ứng được một số hoạt động có tính chất đặc thù tại cơ sở*)

(5). Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bc);
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: MTTQ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Hà Thị Thơm